

## Gửi thiệp đi trung quốc

Written by Administrator

Tuesday, 22 January 2019 02:31 -

---

## Gửi hàng đi trung quốc

Hiện nay các thành phố, quốc gia có nền kinh tế phát triển là nơi thu hút rất nhiều người nhân lực. Không ngoai, trung quốc hiện cũng là một trong những quốc gia có lượng người dân nhập cư trong đó có không ít người Việt đến đây sinh sống và làm việc. Hàng hóa được gửi đi Việt nam sang đây cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Nếu quý khách muốn gửi thiệp đi trung quốc thì có thể liên hệ với công ty chuyên [chuyên hàng đi trung quốc](#) - TDK Express để gửi hàng.



## Gửi thiệp đi trung quốc

Hiện với sự phát triển của ngành chuyên phát quốc tế, quý khách có thể tìm kiếm được một đơn vị chuyên giúp bạn mang thiệp sang trung quốc và giao đến tận tay người nhận an toàn, nhanh chóng. Và hiện nay TDK Express hiện đang là một trong những công ty cung cấp loại hình dịch vụ này được rất nhiều quý khách hàng tin dùng và sử dụng.

Với dịch vụ của chúng tôi, quý khách được đảm bảo rõ ràng kiếm hàng của mình sẽ được đảm bảo bảo toàn. Nếu không may hàng hóa bị rơi vỡ ra bất cứ vấn đề gì như thất lạc, hỏng hóc,...TDK Express sẽ đền bù ngay và có trách nhiệm để bù đắp đáng đúng như cam kết ban đầu với khách hàng của mình.

Những quý khách hãy yên tâm, TDK Express chúng tôi đảm bảo tình trạng một hàng của khách bao giờ, chỉ cần quý khách cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các thông tin như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ID hoặc passport là chúng tôi có thể giúp quý khách gửi hàng đến tận tay người nhận an toàn và nhanh chóng.



Với chất lượng dịch vụ tốt nhất, TDK Express hi vọng quý khách hàng sẽ tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi tiếp đi trung quốc. Để được tư vấn và báo giá [vấn chuyên hàng đi trung quốc](#) tốt nhất xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

## **Ghi tiếp địa trung quốc**

Written by Administrator

Tuesday, 22 January 2019 02:31 -

---

Công ty TDK Express, địa chỉ:

Office Hà Nội

Số 1/165 Đường Quang Hàm, Cầu Giấy

Hotline: 0936.43.15.18

Tel: 04.66.73.98.89

Office HCM

Số 16 Nguyễn Văn Linh, P.6, Gò Vấp

Hotline: 0936.40.15.18

Tel: 08.66.80.36.83

